

แถลงการณ์องค์การชุมชนรัฐฉาน

26 พฤศจิกายน 2558

ประชาคมระหว่างประเทศต้องยุติความเจียมเกียรติอาชญากรรมสงครามของรัฐบาลพม่าในภาคกลางของรัฐฉาน

ในวันนี้ องค์การชุมชนรัฐฉานจัดแถลงข่าวที่กรุงเทพฯ กระตุ้นให้ประชาคมนานาชาติยุติความเจียมเกียรติอาชญากรรมสงครามของทหารรัฐบาลพม่าในภาคกลางของรัฐฉาน

ระหว่างปฏิบัติการเชิงรุกขนานใหญ่ครั้งล่าสุดในพื้นที่หยุดยิงของรัฐฉาน ทหารรัฐบาลพม่าระดมยิงระเบิดทั้งจากทางอากาศและภาคพื้นดินหลายครั้งเข้าใส่บริเวณที่มีพลเรือนอาศัยอยู่หนาแน่น ระหว่างวันที่ 9-12 พฤศจิกายน เครื่องบินรบและปืนครกได้ทิ้งระเบิดใส่พลเรือน 6,000 คนในเมืองหนอง รวมทั้งบ้านช่อในเมืองสู้ เป็นเหตุให้ชาวบ้านกว่า 1,500 คนต้องหลบหนีพลัดถิ่น

การโจมตีและการปฏิบัติมิชอบเหล่านี้ทั้งการระดมยิงด้วยระเบิดและการข่มขืนกระทำชำเราชาวบ้าน ส่งผลให้ประชาชนกว่า 10,000 คนจากเมืองเกซี เมืองสู้ และเมืองหนอง กลายเป็นผู้พลัดถิ่น ส่วนใหญ่ไปอาศัยอยู่ในที่พักพิงชั่วคราว ต้องพึ่งพาการรับบริจาคจากชุมชนในพื้นที่ ในขณะที่แทบจะยังไม่มีสัญญาณความช่วยเหลือที่มาจากหน่วยงานระหว่างประเทศในย่างกุ้ง

ปฏิบัติการเชิงรุกซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 6 ตุลาคมระหว่างที่ผู้สังเกตการณ์เลือกตั้งและผู้สื่อข่าวจากทั่วโลกมาเข้าร่วมทำข่าวในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดในพม่า แต่ผู้สื่อข่าวส่วนใหญ่เขียนชมสภาพที่ “สงบเรียบร้อย” ของการเลือกตั้ง และไม่มีการรายงานข่าวใดแสดงข้อกังวลอย่างเปิดเผยเกี่ยวกับการโจมตีและอาชญากรรมสงครามของกองทัพรัฐบาลพม่าครั้งนี้

องค์การชุมชนรัฐฉานกังวลกับความเจียมเกียรติของชุมชนระหว่างประเทศต่อการรุกรานครั้งล่าสุดของรัฐบาลพม่าที่กระทำต่อชนชาติพันธุ์ ทั้งนี้โดยมีแรงจูงใจมาจากผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและยุทธศาสตร์ของผู้นำกองทัพพม่า

“การเอาแต่เจียมเกียรติต่อการโจมตีและอาชญากรรมสงครามครั้งล่าสุดของรัฐบาลพม่า เป็นการเปิดไฟเขียวให้กับความทารุณโหดร้ายต่อกลุ่มชาติพันธุ์” จำต้อง นักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนกล่าว

องค์การชุมชนรัฐฉานกระตุ้นให้ประชาคมระหว่างประเทศเริ่มต้นประณามอย่างเปิดเผยต่อการโจมตีทางทหารอย่างต่อเนื่องและอาชญากรรมสงครามของรัฐบาลพม่าครั้งนี้ และต้องกำหนดเป็นเงื่อนไขให้รัฐบาลพม่ายุติการเพิ่มกำลังทหารและปฏิบัติการทางทหารในพื้นที่กลุ่มชาติพันธุ์ทันที ก่อนจะมีความร่วมมือเพิ่มเติมใด ๆ กับพวกเขา

องค์การชุมชนรัฐฉานประกอบด้วยกลุ่มต่าง ๆ 30 กลุ่ม เป็นตัวแทนของกลุ่มผู้หญิง เยาวชน เกษตรกร คนงานข้ามชาติ นักศึกษา และผู้ให้บริการด้านสังคม ซึ่งทำงานเพื่อสิทธิมนุษยชน ความยุติธรรมทางสังคม สันติภาพ และการพัฒนาที่ยั่งยืนในรัฐฉาน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ:

จำมตอง + 66 876589551 (Shan+ English + Thai)
จายเคอแสง + 66 816722031 (Shan+ English + Thai+ Burmese)
จายหอแสง + 66 629419600 (Shan + English)
หญิงหาญฟ้า + 66 892627848 (Shan + Burmese)